

'วีระศักดิ์'ปรับกลยุทธ์ดาวกระจาย สานพลัง'ประชาธิปไตย'แก้ฝุ่นจิวพีเอ็ม 2.5

ปัญหาฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 หรือฝุ่นจิ๋วระลอกใหม่ กลายเป็นปัญหาหนักอกของนครกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลที่สูงเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดในเกือบทุกอณูของพื้นที่สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการปล่อยควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สมุทรสาครถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีค่าพีเอ็ม 2.5 สูงเกินกว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะเส้นทางถนนพระราม 2 ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่มีปัญหารถติดจนส่งผลกระทบต่ออากาศเกิดฝุ่นจิวพีเอ็ม 2.5

สมุทรสาคร **"วีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี"** ก็ลงพื้นที่ตรวจดูปัญหาสภาพจราจรบนถนนพระราม 2 อย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อปัญหาการระดมทุกหน่วยงานช่วยกันแก้ปัญหา โดยนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างขับไปบนถนนพระราม 2 ทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งขาเข้าเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงานควบคุมโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ตอน 3 ระหว่างกม.17+400-กม.21+500 สำนักก่อสร้างที่ 1 กรมทางหลวง กระทรวงมหาดไทย ที่ตั้งอยู่ริมถนนพระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มุ่งหน้าขึ้นไปจนถึงรอยต่อกับเขตบางขุนเทียนเป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

จากนั้นก็วกกลับมาฝั่งขาออกถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ก่อนจะมาลงบริเวณปากทางเข้าวัดพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจุดที่มีรถติดสะสมมากที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อหาวิเคราะห์ปัญหาที่ติดแล้วนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขให้ปัญหาที่ติดลดน้อยหรือเบาบางลง อันจะนำไปสู่การทำให้ค่าฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ลดน้อยลงตามไปได้สักทางหนึ่งด้วย

วีระศักดิ์ ยอมรับว่าการที่มีรถติดสะสมหนาแน่นในบางช่วงก็จำเป็นส่วนหนึ่งก็คือ

ให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือพีเอ็ม 2.5 เกินมาตรฐานตามมาด้วย โดยเมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา พบว่า จ.สมุทรสาครมีค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 พุ่งขึ้นสูงสุดถึง 119 ไมโครกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร จนเป็นสีแดงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้นหากเราสามารถแก้ไขปัญหารถติดได้ก็เชื่อได้ว่าจะช่วยลดสภาวะฝุ่นให้เบาบางลงได้ด้วย

ส่วนแนวทางแก้ไขได้มอบหมายให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฉีดพ่นน้ำในทุกวัน ทั้งเช้าและเย็นในช่วงเวลา 08.00 น. และ 16.00 น. อีกทั้งยังเสริมเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ดูดซับอากาศพิษ ทั้งในสถานศึกษา บ้านเรือนประชาชน และในสถานประกอบการ ก็



วีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี (ซ้าย)



วีระศักดิ์ ชิมอเดอริไซค์ตรวจสภาพจราจรถนนพระราม 2

เป็นแนวทางที่ช่วยได้
“สำหรับการประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนั้น จะต้องประเมินกันแบบวันต่อ

วัน แต่เชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังและทำตามมาตรการที่จังหวัดได้สั่งการไปก็จะแก้ปัญหาฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ให้ผ่านพ้นไปได้

อย่างแน่นอน” ผู้ว่าฯ สมุทรสาครกล่าว
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว **ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์** กล่าวชื่นชมการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในการร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง โดย

ระบุว่า
“วีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปรับกลยุทธ์ดาวกระจาย มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและนายอำเภอร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ทั้งแก้ปัญหาค้นเหตุและสร้างการรับรู้ไปพร้อมกันโดยเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินกิจกรรมลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก พีเอ็ม 2.5

โดยเฉพาะภาครัฐ อาทิ สำนักงานปภ.จังหวัด แขวงทางหลวง แขวงทางหลวง

ชนบท สาธารณสุขจังหวัด ทสจ. อุตสาหกรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและจุดเสี่ยงสำคัญของการเกิดมลภาวะ ทั้งการจราจรที่ติดขัดและโรงงานอุตสาหกรรม โดยขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

- 1.อปท.และภาคเอกชน ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองต่อเนื่อง และขยายเวลาการฉีดพ่นเพิ่มมากขึ้นในช่วงเช้า-เที่ยง
- 2.กองบังคับการตำรวจภูธร เพิ่มความเข้มงวดกวดขัน กรณีการห้ามจอดรถบนทางคู่ขนานหรือพื้นที่ห้ามจอดบนถนนพระราม 2 รวมถึงขอความร่วมมือห้ามจอดในทุกกรณี (เทียบเคียงกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563) รวมถึงขนส่งจังหวัดเข้มงวดกวดขันตรวจจับควันดำ
- 3.แขวงทางหลวงจังหวัดสมุทรสาคร

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 14 มกราคม 2563

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6532

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 60.19

Ad Value: 105,934.40

PRValue (x3): 317,803.20

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'วีระศักดิ์'ปรับกลยุทธ์ดาวกระจาย สานพลัง'ประชาธิปไตย'แก้ฝุ่นจิวพีเอ็ม 2.5

ติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด โดยเฉพาะการก่อสร้างใดๆ ให้ดูแลเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อ การสัญจร หรือกระทบน้อยที่สุด 4.สาธารณสุข จังหวัด แจ็งโรงพยาบาล และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ออกแรงงคให้ประชาชนใช้ หน้ากาก และประสานสถานศึกษางดกิจกรรม กลางแจ้ง

และ 5.ให้อปท.พื้นที่ต่างๆ ดำเนินการ นีดพ่นน้ำบนสะพานลอยโดยประสานแบบได้ จาก ปภ. และแขวงทางหลวง ทั้งนี้ผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่ติดตามและ ประเมินสถานการณ์บริเวณถนนพระราม 2 และหารือภาคส่วนต่างๆ ในการบูรณาการสร้าง ความร่วมมือและประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด”